



ที่ MTP-2311005

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง การเข้าลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง คลินิกเสริมความงาม และธุรกิจบริการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง คลินิกเสริมความงาม และธุรกิจบริการ โดยการซื้อหุ้นเพิ่มทุน จำนวนทั้งสิ้น 5 บริษัท ซึ่งการทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเข้าลงทุนในบริษัท ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำกัด (บจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ จำนวนไม่เกิน 4,721 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 10,111.01 บาท ในการลงทุนรอบแรก และในราคาไม่เกินหุ้นละ 22,508.05 บาท ในการลงทุนรอบสอง รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 64,941,176.47 บาท

บจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ เป็นบริษัทประกอบกิจการ ซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการบริษัทภายหลังจากการเข้าลงทุน จะประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 คน และกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน

ขนาดรายการดังกล่าว มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 1.93 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทแล้วมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.94 ของมูลค่าสินทรัพย์



รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการการเข้าลงทุนในบจก. ทวิงเกิ้ลสตาร์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

## 2. การเข้าลงทุนในบริษัท ทีวายพี เมดิคัล จำกัด (บจก. ทีวายพี)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบจก. ทีวายพี จำนวน 60,976 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ทีวายพี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,700,000 บาท

บจก. ทีวายพี เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่เพื่อรับโอนกิจการคลินิกเสริมความงาม ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้ชื่อ “TYP Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านเสริมจมูก ตา สองชั้น ปรับรูปหน้า โดยเป็นการรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้การประกอบกิจการซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะเครื่องมือแพทย์ สิทธิการเช่า ลูกค้า และพนักงาน เพื่อให้บจก. ทีวายพี สามารถดำเนินกิจการคลินิก “TYP Clinic” ได้ต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการบริษัทภายหลังจากการเข้าลงทุน จะประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 2 คน และกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน

ขนาดรายการดังกล่าว มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 2.19 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทแล้วมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 9.14 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการการเข้าลงทุนในบจก. ทีวายพีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

## 3. การเข้าลงทุนในบริษัท ซีเอ็มเอ็นเอช 2012 จำกัด (บจก. ซีเอ็มเอ็นเอช)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจก. ซีเอ็มเอ็นเอช จำนวน 6,667 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ซีเอ็มเอ็นเอช (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) ในราคาหุ้นละ 7,499.62 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000,000 บาท

บจก. ซีเอ็มเอ็นเอช เป็นบริษัทประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ดูแลผู้ป่วยสูงอายุเชียงใหม่เนิร์สซิงโฮมแคร์ หรือ Chiangmai Nursing Home care” ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีความชำนาญด้านดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยทางระบบสมองและประสาทไขสันหลัง ให้ได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักการแพทย์ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การทำกายภาพบำบัด



รวมถึงกิจกรรมบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยทางระบบประสาท สามารถช่วยเหลือตัวเอง และกลับคืนสู่ครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ทั้งนี้ รายชื่อกรรมการบริษัทภายหลังจากการเข้าลงทุน จะประกอบด้วย กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น เดิม จำนวน 2 คน และกรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน

ขนาดรายการดังกล่าว มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 4.47 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณได้มูลค่าสูงสุดตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และเมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัทแล้วมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 13.60 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการการลงทุนในบจก. ซีเอ็มเอ็นเอส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

#### 4. การการลงทุนในบริษัท ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ ฮอสพิทอล จำกัด (บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ จำนวน 133,333 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 96,000,000 บาท

บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ เป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นใหม่เพื่อรับโอนกิจการคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม ภายใต้ชื่อ “The Skin Clinic” ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านปลูกผม ไร้อายุแผล ศัลยกรรมความงาม และเลเซอร์ต่าง ๆ โดยเป็นการรับโอนทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้การประกอบกิจการ ลูกค้า และพนักงาน ภายหลังจากการลงทุนของบริษัท บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ จะเข้าประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม ภายใต้ชื่อ “The Skin Clinic” ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 7 สาขาในกรุงเทพมหานคร รวมถึงโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมผม ภายใต้ชื่อ “ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ ฮอสพิทอล”

รายละเอียดการลงทุนในบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ ฮอสพิทอลปรากฏตามสารสนเทศการทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

#### 5. การการลงทุนในบริษัท บีอีคิว จำกัด (บจก. บีอีคิว)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบจก. บีอีคิว จำนวนไม่เกิน 21,875 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. บีอีคิว (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 183,750,000.00 บาท



บจก. บีอีคิว เป็นบริษัทประกอบกิจการคลินิกให้บริการด้านผิวพรรณ รูปร่าง และเส้นผม ภายใต้ชื่อ “BEQ Clinic” ซึ่งเปิดให้บริการอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร โดยมีความชำนาญด้านการปลูกผมครบวงจร

รายละเอียดการเข้าลงทุนในบจก. บีอีคิว ปรากฏตามสารสนเทศการทำรายได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

การเข้าลงทุนและราคาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำหรับแต่ละรายการดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับโดยขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบสภาพกิจการ หากปรากฏว่ามีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการหรือราคาซื้อขาย ซึ่งมีได้เปิดเผยอย่างครบถ้วน หรือมิได้บันทึกหรือบันทึกไม่ครบถ้วน ถูกต้องไว้ในงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญตามที่คู่สัญญาตกลงกันได้ ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเข้าลงทุน และการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การเข้าลงทุนเสร็จสมบูรณ์

การเข้าลงทุนในกิจการทั้ง 5 บริษัทจะใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการทั้ง 5 รายการในครั้งนี้มีผลดีและจะเป็นประโยชน์กับบริษัท นอกเหนือจากการได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนและจากเงินปันผลจากผลประกอบการของแต่ละกิจการในอนาคตแล้ว การเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบจก. ทวิงเกิ้ล สตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจะช่วยให้การขยายตัวของบริษัทให้เข้าถึงผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น สำหรับการเข้าร่วมลงทุนในกิจการเกี่ยวกับด้านสุขภาพและคลินิกเสริมความงามดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่จะลงทุนในธุรกิจที่สามารถส่งเสริมและเป็นประโยชน์กับบริษัทธุรกิจหลักของบริษัท การร่วมลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและรูปแบบการให้บริการเสริมความงามให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน (การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด บริษัท ด็อกเตอร์เซน เซอร์เจอรี่ ฮอสพิทอล จำกัดและบริษัท คิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ที่ผ่านมาของบริษัทแล้วกับการเข้าทำรายการทั้ง 5 รายการข้างต้นมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.81 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัท



การเข้าทำรายการข้างต้นทั้ง 5 รายการไม่มีบุคคลใดที่มีความสัมพันธ์ใดกับบริษัท การทำรายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวลภัสสรดา เลิศพานุโรจ)

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ



## สารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ของ บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 9/2566 ของบริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกิจการคลินิกให้บริการด้านผิวพรรณ และเส้นผม ได้แก่ บริษัท ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ ฮอสพิทอล จำกัด และ บริษัท บีอีคิว จำกัด โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป) โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการทั้งสองรายการรวมกันแล้วมีมูลค่าขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 26.81 จากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งเข้าข่ายเป็นขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และต้องดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

ทั้งนี้ คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องมิได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทฯ หรือ (1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ (2) ผู้มีอำนาจควบคุม (3) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ (4) บริษัทอื่นที่มีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุม ดังนั้นคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จึงไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) การเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงมิได้จัดเป็นรายการเกี่ยวข้องตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้การเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



## 1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2566 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุน และจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว ต่อเมื่อบริษัทพอใจในผลการตรวจสอบสภาพกิจการว่าไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการหรือราคาซื้อขาย ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเข้าลงทุนในบริษัท ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ ฮอสพิทอล จำกัด (บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์) แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2567 และคาดว่าจะเข้าลงทุนในบริษัท บีอีคิว จำกัด (บจก. บีอีคิว) แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2567

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

### 2.1 การเข้าลงทุนใน บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์<sup>1</sup>

ผู้ร่วมทุนกลุ่ม (ก) : บริษัท ทีเอสซี แอร์ ฮอสพิทอล จำกัด

ผู้ร่วมทุนกลุ่ม (ข) : บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ร่วมทุนกลุ่ม (ก) และ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ร่วมทุนกลุ่ม (ก) (พันตำรวจเอกหญิง อภิรดี ปราสาททรัพย์ นายณัฏฐ นฤปเวศม์ นางสาวประกายดาว สีสม และนางสาวกานต์ธีรา จันทวงษ์) ไม่เป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท

### 2.2 การเข้าลงทุนในบริษัท บีอีคิว จำกัด (บจก. บีอีคิว)

ผู้ขาย : บริษัท บีอีคิว จำกัด และ นายชัยเชษฐ จรัสวิเศษโสภณ

ผู้ซื้อ : บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขายและ/หรือผู้ถือหุ้นเดิมของผู้ขาย (นายชัยเชษฐ จรัสวิเศษโสภณ, นายदनัย ธรรมภิบาล และนายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร) ไม่เป็นบุคคลที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทจะเข้าลงทุนในกิจการตามรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทจะเข้าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ จำนวน 133,333 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 96,000,000 บาท

รายละเอียดเบื้องต้นของ บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์

<sup>1</sup> บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่เพื่อรับโอนกิจการคลินิกเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม ภายใต้ชื่อ "The Skin Clinic" จำนวนทั้งสิ้น 7 สาขา ซึ่งเป็นกิจการที่มีความชำนาญด้านปลูกผม ไร้อายุแผล ศัลยกรรมความงาม และเลเซอร์ต่าง ๆ



- ชื่อบริษัท : บริษัท ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ ฮอสพิทอล จำกัด
- วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 27 ตุลาคม 2566
- เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล : 0105566208028
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : คลินิกและโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม ที่มีความชำนาญด้านศัลยกรรมผม
- ที่ตั้งบริษัท : 65/204 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
- โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว
- รายชื่อคณะกรรมการ : ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566 มีกรรมการจำนวน 2 คน ดังนี้
1. นางสาวประกายดาว สีสม
  2. นางสาวกานต์ธีรา จันทวงษ์
- รายชื่อกรรมการภายหลังการเข้าลงทุน
1. นางสาวประกายดาว สีสม
  2. นางสาวกานต์ธีรา จันทวงษ์
  3. กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1 คน
  4. กรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 2 คน
- โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการเข้าลงทุน :
- | ลำดับ | ผู้ถือหุ้น                          | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|-------|-------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 1     | ผู้ถือหุ้นเดิม                      | 200,000          | 60%                        |
| 2     | บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) | 133,333          | 40%                        |
| รวม   |                                     | 333,333          | 100 %                      |
- สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (งบการเงินบริษัท ที่ได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี) : เนื่องจากบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ เพิ่งจัดตั้งในปี 2566 จึงยังไม่มีการจัดทำงบการเงินของบริษัท
- หากบริษัทมีการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะมีขนาดของรายการเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้





เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	มูลค่าขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบจก. ดีเอกเตอร์ ท็อป แอร์ เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบจก. ดีเอกเตอร์ ท็อป แอร์ เป็นบริษัทจัดตั้งใหม่
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	2.86%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

2. บริษัทจะเข้าลงทุนในหุ้นสามัญผ่านการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบจก. บีอีคิว เป็นจำนวนไม่เกิน 21,875 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบจก. บีอีคิว (ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน) เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 183,750,000.0 บาท

รายละเอียดเบื้องต้นของ บจก. บีอีคิว

- ชื่อบริษัท : บริษัท บีอีคิว จำกัด
- วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 19 พฤศจิกายน 2561
- เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล : 0105561197184
- ลักษณะการประกอบธุรกิจที่ตั้งบริษัท : ประกอบธุรกิจคลินิกปลูกผม ภายใต้ชื่อ “BEQ Clinic” 313 อาคารซีพีทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ห้องD-13(C), D-14, D-14(A), D-18(A1), D-18(A2) ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
- โครงสร้างเงินทุน : ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 บจก. บีอีคิว มีทุนจดทะเบียนจำนวน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และได้เรียกชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว
- รายชื่อคณะกรรมการ : ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566 มีกรรมการจำนวน 3 คน ดังนี้
1. นายชัยเชษฐ จรัสวิเศษโสภณ
  2. นายदनัย ธรรมภิบาล
  3. นายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร
- ภายหลังการลงทุน บริษัทจะแต่งตั้งตัวแทนจำนวน 2 คนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบจก. บีอีคิว ดังนี้
1. นายชัยเชษฐ จรัสวิเศษโสภณ



2. นายदनัย ธรรมภิบาล
3. นายพรศักดิ์ เจียมสว่างพร
4. กรรมการที่แต่งตั้งโดยบริษัท จำนวน 2 คน

โครงสร้างผู้ถือหุ้นภายหลังการ  
เข้าลงทุน :

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)
1	ผู้ถือหุ้นเดิม	40,625	65%
2	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)	21,875	35%
รวม		62,500	100 %

สรุปฐานะการเงินและผลการ  
ดำเนินงาน (งบบริษัทได้ผ่าน  
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)

ข้อมูลทางการเงิน (บาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	20,931,923.90 บาท
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	100,494,012.69 บาท
รวมสินทรัพย์	121,425,936.59 บาท
รวมหนี้สินหมุนเวียน	61,234,472.24 บาท
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	45,365,177.72 บาท
รวมหนี้สิน	106,599,649.96 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	5,000,000.00 บาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	14,826,286.63 บาท
รวมรายได้	94,464,007.00 บาท
กำไร/ (ขาดทุน) ก่อนหัก ดอกเบี้ยจ่ายและภาษี	7,474,856.00 บาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ	2,544,315.00 บาท

หากบริษัทได้เข้าลงทุนในบจก. บีอีคิว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 183,750,000.0 บาท จะมีขนาดของรายการเมื่อคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	มูลค่าขนาดรายการ
1. เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ	4.13%
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	17.52%
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	26.81%
4. เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์	ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการได้มาทั้ง 2 รายการกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบ 6 เดือน (การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล คลินิก จำกัด บริษัท ด็อกเตอร์ เซน เซอร์เจอรี่ ฮอสพิทอล จำกัด และบริษัท คิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ที่ผ่านมาของบริษัทแล้วกับการเข้าทำรายการทั้ง 5 รายการข้างต้นมีมูลค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 26.81% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีค่าสูงสุด) ซึ่งขนาดรายการรวมมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 15 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการโดยมีสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 1 ท้ายประกาศของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป และส่งหนังสือแจ้งสารสนเทศขั้นต่ำตามบัญชี 2 ท้ายประกาศของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวของบริษัทไม่เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546

บริษัทจะเข้าลงทุนในกิจการทั้งสองแห่งต่อเมื่อบริษัทพอใจในผลการตรวจสอบสภาพกิจการว่าไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการหรือราคาซื้อขาย และเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญได้รับการปฏิบัติโดยครบถ้วนสมบูรณ์ (ซึ่งจะตกลงกันต่อไปภายหลังจากตรวจสอบสภาพกิจการ)



โดยการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีเงื่อนไขบังคับก่อนการเข้าทำธุรกรรมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์

บริษัทจะเข้าลงทุนใน บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ ต่อเมื่อ 1) บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคลินิกเสริมความงาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องมือแพทย์ สิทธิการเช่า พนักงาน เครื่องหมายการค้า และสินค้า และ 2) บจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ได้รับใบอนุญาตหลักที่ใช้ในการประกอบกิจการคลินิกเสริมความงาม

- บจก. บีอีคิว

บริษัทจะเข้าลงทุนใน บจก. บีอีคิวต่อเมื่อบริษัทพอใจในผลการตรวจสอบสภาพกิจการว่าไม่มีข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการ

ในการเข้าลงทุนบริษัทและผู้ถือหุ้นเดิมของบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ และบจก. บีอีคิว จะเข้าทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจโดยเป็นลักษณะของการร่วมกันบริหารจัดการตามสัดส่วนการถือหุ้น

#### 4. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

4.1 บริษัทจะจองซื้อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ จำนวน 133,333 หุ้น ในอัตราหุ้นละไม่เกิน 720 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมจำนวน 96,000,000 บาท

4.2 บริษัทจะจองซื้อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน/และหรือซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบจก. บีอีคิว เป็นจำนวนไม่เกิน 21,875 หุ้น ในอัตราหุ้นละไม่เกิน 8,400.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมจำนวนไม่เกิน 183,750,000.0 บาท

#### 5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้น

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจากการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยอ้างอิงจากการประเมินราคาหุ้นของบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ และบจก. บีอีคิว ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งประเมินจากการประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ

#### 6. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ จะทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุน และผลประโยชน์ของบจก. ด็อกเตอร์ ท็อป แอร์ และบจก. บีอีคิว ในอนาคต

#### 7. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

บริษัทใช้เงินที่ได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องหรือการดำเนินงานของบริษัท



**8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

การเข้าทำรายการในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นดำเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทที่จะลงทุนในกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และบริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนซึ่งจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะทำให้บริษัทสามารถขยายเครือข่ายในการให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

**9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นขอคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางสาวลภัสสรดา เลิศภาณุโรจ)

กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ